



MFLU
newsletter

www.mfu.ac.th

ปลูกป่า สร้างคน

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม 2549

An Ideal Place to live and learn



LONG LIVE THE KING

EDITOR

ท่ามกลางบรรยากาศ "ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549" ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมา จดหมายข่าวฉบับนี้ จึงใคร่ขอประมวลภาพและเรื่องราวแห่งความประทับใจต่างๆ ซึ่งยังคงติดตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนมาเผยแพร่ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในนามพสกนิกรชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ พิธีพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย



วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ พระราชพิธีเปิดองครักษ์อาสาพระบรมท้าวภักษัตริยาธิราชเจ้า และเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม



วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ พิธีการรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีต่างประเทศ



วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขบวนเรือพระราชพิธี ณ ราชนาวิกโยธิน



วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ งานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร





ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า หลายคนยังเข้าใจผิดถึงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นแนวคิดสำหรับคนระดับล่างไม่เกี่ยวข้องกับคนระดับบน ทั้งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้ใช้ทั้งระดับปัจเจกบุคคลจนถึงระดับชาติ ซึ่งแม้แต่สหประชาชาติยังประกาศว่า เศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะต้านทาน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากกระแสโลกาภิวัตน์

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวด้วยว่าเวลานี้โลกอยู่ในสภาพเท่าเดิม แต่คนที่อยู่ในโลกกลับเพิ่มมากขึ้น และไม่ได้กินด้วยความพอดี แต่กินกันด้วยความโลภและกิเลส เมื่อก่อนเรามีระบบการปกครองหลายแบบ แต่เวลานี้เหลือแต่ระบบทุนนิยม เสรีนิยมหรือบริโคนิยม ซึ่งอยู่ได้ด้วยกิเลสและตัณหา ภายใต้ระบบนี้ทำให้ทุกคนถูกกระตุ้นให้บริโภคตลอดเวลา มนุษย์เป็นผู้บริโภค และทำลายไปพร้อมกัน โลกต้องแบกรับภาระทั้งป้อนให้กิน และฟื้นกลับคืนให้ธรรมชาติ โดยตัวเลขที่พบมนุษย์กำลังบริโภค 3 ส่วนในขณะที่ธรรมชาติสร้างกลับคืนมาได้เพียง 1 ส่วน ต่อไปลูกหลานจะหาที่ไหนบริโภคอาจจะต้องสิ้นชาติแน่ พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่าปากของเราอ้าอยู่ตลอดเวลา เหมือนมนุษย์ที่หิวโหยที่กินไม่รู้จักอิ่ม

“ในอดีตเราได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ทุกคนรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่เมื่อถึงปี พ.ศ.2502 โลกาภิวัตน์เริ่มเข้ามา พอมีคำนี้ก็มีความว่าโลกาภิวัตน์เกิดขึ้น ผู้นำประเทศยุคนั้นหลงกระแสนด้วยการอยากมีแผนพัฒนาประเทศ

โดยให้ฝรั่งเข้ามาสอนการทำแผนที่เน้นวัตถุนิยม เป้าหมายคือการสร้างความร่ำรวย ยึดวัตถุ เป็นตัววัด จากที่อยู่ด้วยความพอดีก็ให้ไปผูกพันกับวัตถุ และซึ่มซับ เรื่อยมาในแผนพัฒนาต่างๆ โดยนำความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นตัวตั้ง อากาศเริ่มหนักขึ้น เมื่อขึ้นแผนที่ 4 ที่ 5 ที่อยากให้ไทยเป็นเสือตัวที่ห้า ก็เกิดการกู่หนี้ยืมสิน และในที่สุดก็เกิดฟองสบู่แตก เราได้ความเจริญเติบโตมาแต่แลกกับความสูญเสียมากมาย โดยเฉพาะการสูญเสียคนที่คืนยาก เพราะกลายเป็นมนุษย์ที่กระหายด้วยกิเลส เป็นมนุษย์บริโภค เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน ได้มาหนึ่งแต่เสียไปสอง เป็นสภาพจริงที่เกิดขึ้น เพราะความที่ลอกเลียนมาจากฝรั่งทั้งที่เขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าเรา” ดร.สุเมธกล่าว

ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ว่าต้องสร้างพื้นฐานบนความพอเพียง และพัฒนาตามลำดับ อย่างค่อยเป็นค่อยไป เศรษฐกิจพอเพียงคือความร่ำรวยที่ยั่งยืน พอกินพอใช้คือก้าวแรก คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่าง แต่เราอยู่อย่างพอมิพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพอกอยู่พอกิน มีความสงบ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย แนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติ ปัญญา และความเพียร ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง

“ผมเห็นฉลองพระองค์ท่านยังทรงใช้แต่ของเดิม ๆ ฉลอง พระบาทสันสีกขนาดไหนก็ยังส่งซ่อมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งที่ฐานะพระองค์ท่านจะใช้เท่าไรก็ได้ แม้แต่นาฬิกาข้อมือพระหัตถ์ที่ทรงสวมก็เป็นยี่ห้อธรรมดา ซึ่งผมสังเกตเห็น และไปถามราคาตามร้านค้า ปรากฏว่าราคาเพียงแค่ 750 บาท สิ่งเหล่านี้พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีที่สอนให้รู้จักประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ เราทุกคนเป็นใคร แต่ทำไมยังใช้จ่ายกันอย่างฟุ้งเฟ้อ”



แศ.ใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสมเด็จพระเจ้าในพิธีไหว้ครู และรับเป็นศิษย์



จำนวน 9 ถือเป็นเลขมงคล หมายถึงความก้าวหน้า กุหลาบ สีแดงนอกจากจะหมายถึง ความสดชื่นแล้ว สีแดงยังเป็นสี ประจำ มพล. และเป็นสีที่ทรง โปรดของสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี สีเหลืองของ ดอกดาวเรืองเป็นเหมือนตั้งสี ของทองที่แสดงถึงความเจริญ

การไหว้ครู คือ การที่ศิษย์แสดงความคารวะยอมรับนับถือ ครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้ ที่จะถ่ายทอดให้กับศิษย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้จัดพิธีไหว้ครู และรับเป็นศิษย์ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี จำนวนกว่า 2,000 คน พร้อมเพียงกัน ณ หอประชุมสมเด็จพระเจ้าเพื่อประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2549 โดยมีตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเป็นผู้มอบ พานไหว้ครูแก่รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี และ คณะผู้บริหาร

จากนั้นเป็นพิธีรับเป็นศิษย์โดยอธิการบดีได้จุดเทียนสัญลักษณ์ จำนวน 9 เล่ม บนอ่างน้ำซึ่งลอยไว้ด้วยดอกกุหลาบสีแดง และดอก ดาวเรือง (น้ำเปรียบเสมือนความชุ่มชื้น และวิชาการความรู้ตลอดจน คุณธรรม ที่นักศึกษาจะได้รับ การสั่งสมอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อได้เข้ารับ การศึกษาใน มพล. เทียน คือ ความสว่างไสวในอนาคตของนักศึกษา

รุ่งเรือง และเป็นสีประจำ มพล. อีกด้วย) จากนั้นผูกข้อมือนักศึกษา ปริญญาเอก และโท และประกอบพิธีเจิมหน้าให้กับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี พร้อมทั้งประกอบพิธีเจิมหนังสือจากตัวแทนสำนักวิชา ทั้ง 8 สำนักวิชา ผู้นำนักศึกษานำนักศึกษากล่าวปฏิญาณตน และอธิการบดีกล่าวรับนักศึกษาใหม่เป็นศิษย์อย่างเป็นทางการ

ต่อจากนั้นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีได้ประกอบพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลาน เฉลิมพระเกียรติ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “...จะมีใจมุ่งดวงชาติ ศาสน์ กษัตริย์ให้คงอยู่คู่ประเทศไทย จะรักษาไว้ซึ่งความรู้รัก สามัคคี ให้เกิดมีในหมู่คณะและสังคม...จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ และเกียรติภูมิ ของความเป็นนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยในพระนาม “แม่ฟ้าหลวง” ตลอดไป” ทั้งนี้ก็เพื่อนักศึกษา มพล. จะได้ประพฤติตนเป็น “คนดี” ของสมเด็จพระเจ้าตามมอตพจนานาของสมเด็จพระเจ้าที่ว่า “คนดีของฉันรี จะต้องเป็นคนไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง และ ไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้า ๆ แต่พยายามทำหน้าที่ของตน ให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม...”

ปี 1 ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12,000 ต้น



เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกับองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ส่วนอาคารสถานที่ และ ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง ในวโรกาสครบรอบ 60 ปีครองสิริราชสมบัติ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัด กิจกรรมการปลูกป่าขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกันปลูกป่าถวาย แต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการ “ปลูกป่า สร้างคน” และเนื่องจากในปีนี้เป็นปีพิเศษอัน เป็นมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี คณะ กรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้กำหนดให้ปีนี้ เป็นปี แห่งการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้นำเอา พระราชดำริในโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน แก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นแนวทางในการ ดำเนินการ เพื่อน้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อม ถวาย เป็นพระราชกุศล และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส อันเป็นมหามงคลนี้

สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกในปีนี้เป็นประกอบ ด้วยประดู่ป่า ประดู่ส้ม มะขามป้อม ทางนกยูงฝรั่ง ชัยพฤกษ์ จำปา จามจุรี ยางนา เสี้ยว หว้า พญา ทองกวาว มะค่า มะตูม รวมกว่า 12,000 ต้น



กิจกรรมภาคใต้

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นอย่างดี จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า และช่วงค่ำ ซึ่งในช่วงเช้าเป็นพิธีทางสงฆ์ มีการร่วมทำบุญตักบาตร โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน นักศึกษา และประชาชนโดยรอบ อีกทั้งยังมีแม่ชีต้นศรัณีย์ เสถียรสุดแห่งเสถียร

ธรรมสถาน ก็เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย เมื่อเสร็จพิธีการทางสงฆ์แล้ว ได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกจำนวน 12,000 ต้น ตามแนวพระราชดำริพร้อมกันนั้นก็ได้มีตัวแทนนักศึกษา มฟล. ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสันตน์กอก ตำบลนางแล และวัดห้วยพลูกับวัดบ่อทอง ตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย ถึงแม้ว่าวันนั้นอากาศจะร้อนสักเพียงไหน ทุกคนก็ต่างพร้อมใจกันร่วมพิธี และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างไม่รู้จึกเห็นเหนื่อย



กิจกรรมเทิดพระเกียรติฉลองครองสิริราชย์สมบัติ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงค่านั้นเริ่มเมื่อเวลา 17.00 น. โดยการออกธำชุง และกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ จากส่วนงานต่างๆ ของ มพล. ทั้งพนักงาน นักศึกษา รวมถึงประชาชนภายนอก และเมื่อเวลา 18.45 น. อธิการบดีมพล. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานในพิธีฯ เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพานพุ่มสักการะกล่าวคำถวายราชสดุดี จากนั้นเวลา 19.19 น. จุดเทียนชัยถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ (เริ่มพร้อมกับการถ่ายทอดสดพิธีจากห้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร)

โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 2,000 คนที่พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี และได้มีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติจำนวน 60 ชุด ท่ามกลางการแสดงความรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการเปล่งเสียงร้อง ทรงพระเจริญ

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ แล้ว ทุกคนที่มาร่วมงานชมการแสดงมหรสพสมโภชจากนักศึกษา มพล. ในแบบดนตรีล้านนาและแบบสากล และได้ร่วมกันชมภาพยนตร์พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันถึงเวลา 23.00 น. จึงเป็นอันสิ้นสุดกิจกรรมฯ



ที่มีจำนวนมากถึง 2,000 กว่าดวงจากนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่ปี 2, 3 และ 4

บทเพลงจุดเทียนรับขวัญน้องที่ดัง และแฝง
ไว้ด้วยพลัง ณ ลานกิจกรรม F4 พร้อมกับรุ่นพี่
ทยอยกันจุดเทียนให้รุ่นน้องจากเล่มสู่เล่ม สร้างความ
ประทับใจ และภาคภูมิใจให้กับรุ่นน้องเป็นอย่างมาก
เพราะการจุดเทียนเปรียบเสมือนรุ่นพี่ให้การ
ยอมรับรุ่นน้อง หลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรม “สัมพันธ์
ฉันที่พี่น้อง” ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาด้วยกัน
และยังเป็นการบ่งบอกว่ารุ่นพี่ พร้อมทั้งจะเป็นผู้ช่วย
ในการขึ้นนำน้องๆ ให้ประสบความสำเร็จในด้าน
การศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
อย่างเต็มกำลัง

ค่ำคืนของวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา แสงเทียนนับพันดวงได้ถูกจุดขึ้น
ท่ามกลางความยินดี และภาคภูมิใจของผู้ส่งมอบแสงสว่าง และผู้รับมอบ ในประเพณี
จุดเทียนรับขวัญน้องณลานกิจกรรมหอพักหญิง 4 (F4) ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประเพณีจุดเทียนรับขวัญน้องถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ มฟล.
มาตั้งแต่ต้นนักศึกษารุ่นที่ 1 (พ.ศ.2542) ซึ่งนักศึกษา มฟล. ได้ปฏิบัติสืบทอด
ต่อกันมาทุกปี และในแต่ละปีนั้นจำนวนแสงเทียนก็มีแต่จะมากขึ้นจากเจ็ดสิบ
เป็นร้อย จากร้อยเป็นพัน จนถึงประเพณีจุดเทียนรับขวัญน้องครั้งที่ 8 (พ.ศ.2549)

เปิดตัว "Freshy 2006" หนุ่มใจดี และสาวนิคคว่าตำแหน่งสนใจ



ปิดฉากด้วยความอบอุ่นประทับใจกับ
กิจกรรมการรับน้องของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(มฟล.) ที่มีการส่งท้ายด้วยงาน Freshy Night เมื่อค่ำคืน
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่อาคารกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ ซึ่งเป็นงานสังสรรค์รื่นเริงที่บรรดาซีเนียร์
รุ่นพี่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้
เหล่าเฟรชชีน้องใหม่ได้สนุกสนานกันอย่างสุดเหวี่ยง

ภายในงานนอกจากจะมีการละเล่น การแสดงหลากหลายรูปแบบบนเวที
ที่เรียกเสียงกรี๊ดลั่นภายในอาคารแล้ว ไฮไลท์ของงานนี้คงต้องยกให้กับการประกวด
Freshy Boy and Freshy Girl 2006 ที่แต่ละสำนักวิชาร่วมกันค้นหาสุดยอด Freshy
ส่งเข้าร่วมประชันความสามารถนอกเหนือจากบุคลิก และหน้าตา รวมทั้งสิ้น 42 คน
ผลคะแนนโหวตจากคณะกรรมการที่เข้าใจค่อนข้างลำบากกับความ
สามารถของเหล่า Freshy แต่ละคนที่โชว์กันอย่างเต็มที่ แต่ลีลาการควงกระบองไฟ
ของหนุ่ม “แบงค์” ศรีณยู สมศิลป์ จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
วิศวกรรมการสื่อสาร และสารสนเทศ สามารถเรียกคะแนนจากคณะกรรมการได้
มากกว่าจวนคว่าตำแหน่ง Freshy Boy ไปครอง

ส่วน Freshy Girl ก็ต้องยกตำแหน่งให้กับสาวมั่น”หลิง” กนกพิชญ์
วงศ์น้อย จากสำนักวิชานิติศาสตร์ ที่กวาดคะแนนจากลีลาการรำดาบ ผสมผสานกับ
บุคลิก และหน้าตาที่เข้าตากรรมการ

ภาพความประทับใจกับกิจกรรมการรับน้องรวมทั้งงาน Freshy Night
คงจะอยู่ในความทรงจำที่ดีไม่ว่าเป็นเฟรชชี หรือบรรดารุ่นพี่ทั้งหลาย ต่อจากนี้ทุกคน
คงจะมีกำลังใจ และความมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้า ตักตวงความรู้ภายในรั้วแดง
ทองอย่างเต็มที่ เพื่อก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่ดีของสังคมต่อไป



“สามก๊ก” หนังสือในดวงใจอธิการบดี “วันชัย”



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้สัมภาษณ์ถึงหนังสือในดวงใจที่มักจะหยิบขึ้นมาอ่านในช่วงเวลาว่าง คือ หนังสือสามก๊ก ฉบับนายทุน ตอน โจโจ นายกษัตริย์ตลอดกาล ซึ่งเขียนโดย ศ.พล.ต.ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช พร้อมระบุถึงความชอบในหนังสือดังกล่าวว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ทั้ง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ยังได้สอดแทรกคติเตือนใจในหลายมุมมองอย่างน่าคิด ซึ่งหนังสือสามก๊กหลายเล่มมองขงเบ้ง เล่าปี่ เป็นฝ่ายธรรมะ และมองโจโฉเป็นฝ่ายอธรรม แต่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ มองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นการมองภาพโจโฉในแง่บวก เป็นการสอนให้รู้ว่าการมองคนไม่ควรมองเพียงด้านเดียว นอกจากนี้การอ่านหนังสือสามก๊กฉบับนี้ ยังได้แง่คิดหลายอย่างเกี่ยวกับความซื่อสัตย์กตัญญู การทรยศหักหลัง ซึ่งมีทุกรสชาติ เป็นหนังสือที่อ่านง่าย และให้คติเตือนใจอย่างมาก จึงอยากแนะนำให้ทุกคนได้อ่าน ส่วนหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งเขียนโดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ที่อยากจะแนะนำคือเรื่องขุนช้างขุนแผน ซึ่งเป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อเนื่องไปถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งการอ่านหนังสือเล่มนี้จะได้รายละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทยสมัยก่อนที่ชัดเจนมาก

สิ่งที่ได้หยิบยกจากหนังสือสามก๊กมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้น อธิการบดี มฟล. กล่าวว่าได้หยิบยกคติเตือนใจหลายแง่คิดมาใช้อยู่บ่อยครั้งโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะตัวละครที่ชอบ คือ โจโจ ซึ่งเป็นคนที่จงรักภักดีต่อฮ่องเต้ มีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ และมีความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นภาพที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์มอง ในขณะที่ผู้เขียนท่านอื่นจะมองโจโจเป็นโจร ทั้งนี้สอนให้รู้ว่าคนทุกคนมี 2 ด้านเหมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน ดังนั้นไม่ควรที่จะมองคนเพียงด้านเดียว

นอกจากนี้ รศ.ดร.วันชัย ยังได้นำคติพจน์ ซึ่งเขียนโดย MALCOLM S.FORBES ที่ระบุว่า “As you get older, don’t slow down. Speed up. There’s less time left.” เป็นข้อคิดที่ยึดเป็นหลักในการทำงาน ทั้งอยากให้ทุกคนได้ยึดเป็นแนวทาง เพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า ชีวิตคนนั้นวันยังมีอายุมากขึ้น ดังนั้น จึงควรที่จะเร่งทำอะไรให้บังเกิดผลในช่วงเวลาที่เหลือน้อยลง

“กระตุ้นทุกองคาพยพในขณะทีเวลาเหลือน้อยลง”

ทูตเยอรมันหลวงเสนาห์สยามเมืองยิ้ม - ขึ้นชมการบริการงาน มฟล.



Brummer ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่มา จ. เชียงราย เนื่องจากได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธ์รัฐเยอรมันประจำประเทศไทยเพียง 10 เดือน ซึ่งก่อนหน้านี้ประจำอยู่ที่ปาเลสไตน์ และก่อนที่รับทราบว่า จะได้ย้ายมาประจำที่ประเทศไทยก็รู้สึกดีใจ เพราะเคยได้ยินว่าเป็นสยามเมืองยิ้ม ซึ่งเมื่อมาถึงก็รู้สึกดีเป็นพิเศษ เมื่อได้พบเห็นความเป็นสยามเมืองยิ้มสมกับคำกล่าวขวัญ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 เวลา 10.30 น. ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มฟล. ให้การต้อนรับ H.E.Dr.Christoph Brummer เอกอัครราชทูตสหพันธ์รัฐเยอรมันประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยา Madam Antji Brummer และ Mr.Hagen Dirksen กงสุลสหพันธ์รัฐเยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของ มฟล. □ โดย รศ.ดร.วันชัย ได้ชี้แจงถึงประวัติการก่อตั้ง มฟล. ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่มีอายุดำเนินการเพียง 7 ปี โดยขณะนี้มีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีโท และเอก ประมาณ 6,500 คน ซึ่ง H.E.Dr.Christoph Brummer ได้ให้ความสนใจถึงการบริหารงานของ มฟล. ที่มีความเจริญเติบโตที่รวดเร็ว รวมทั้งชื่นชมในทัศนียภาพที่สวยงามของ มฟล.

นอกจากนี้ H.E.Dr.Christoph Brummer ยังได้พบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา มฟล. ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษานานาชาติที่เข้ามาเรียนที่ มฟล. ประกอบด้วย จีน ลาว กัมพูชา เกาหลี ภูฏาน รวมถึงเยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ H.E.Dr.Christoph

“ผมต้องการที่จะเรียนรู้ความเป็นไทยทั้งด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งก็เหมือนกับนักศึกษาต่างชาติที่มาอยู่ที่นี่ก็ต้องเรียนรู้ความเป็นไทย เพราะการได้รู้จักกันแบบลึกซึ้งย่อมส่งผลดีต่อการติดต่อสื่อสาร และรู้สึกประทับใจที่เห็นคนไทยในหลายองค์กรพูดภาษาเยอรมันได้” H.E.Dr.Christoph Brummer กล่าว และยืนยันนโยบายด้านการศึกษาคือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ แต่ยอมรับว่าเยอรมัน และบางประเทศในแถบยุโรป การสนับสนุนด้านการศึกษาเริ่มจะน้อยลง ขณะที่ระดับการศึกษาในประเทศไทยมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้น และชื่นชมการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม การศึกษาของเยอรมันมีหลายโปรแกรมที่น่าสนใจ ทั้งนี้จะศึกษาข้อมูลในประเทศไทยให้มากขึ้น เพื่อความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา รวมถึงทุนการศึกษา และพร้อมที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ กับผู้บริหาร และนักศึกษา มฟล. อีกแน่นอน

มฟล. รับ น.ศ. โควต้าภาคเหนือ พ่วง ป.เอก สังคมศาสตร์

นายประสิทธิ์ ห่มอมศรี หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริม และกระจายโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และกำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.6 ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าเรียนต่อประจำปีการศึกษา 2550 จึงได้จัดโครงการรับนักเรียนโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าเรียนใน 21 สาขาวิชาประมาณ 500 คน โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนอยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือมีคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือ GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 และคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ GPA วิชาต่างประภศ (ชั้น ม.4- ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.75 ผู้สมัครจงรีบไปสมัครได้ที่โรงเรียน หรือที่ส่วนรับนักศึกษา หรือ Download ใบสมัครทาง <http://www.mfu.ac.th> ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม โทร.0-5391-6103-6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 1 กันยายน สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 กันยายน และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 13 กันยายน

รศ.จักรพันธ์ วงษ์บุรุษวาทย์ คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ อังกล่าวด้วยว่า สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จะเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 1 ภาคเรียนที่ 2/2549 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของสายสังคมศาสตร์ที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ เพื่อสร้างนักวิชาการ นักบริหาร และบุคลากรมือหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ที่จะเข้าไปแก้ปัญหาสังคมอย่างจริงจัง แต่ขาดแคลนจำนวนมาก โดยหลักสูตรนี้ จะเปิดสอนนอกเวลาราชการในวันเสาร์และอาทิตย์ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่ โทร.0-5391-6722 ด่วน !!!

นิทรรศการช่างภาพระดับโลก – ทูตอิสราเอลขึ้นชม มฟล.



มีการสื่อสารกันอย่างทั่วถึง และเปี่ยมไปด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ทางสังคม แต่แทบจะไม่มีช่างภาพคนไหนที่จะออกเดินไปทั่วถนน และถ่ายรูปเรื่องราวในชีวิตประจำวัน เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ทั้งที่การถ่ายภาพตามท้องถนนที่สื่อความหมายโดยตรง และดำเนินไปตามขนบธรรมเนียมมีความคลาสสิกอยู่ในตัว

การถ่ายภาพความเป็นจริงอย่างที่เป็นนั้นบ่งบอกถึงหลักข้อหนึ่ง ที่เราไม่อาจโต้แย้งได้ นั่นคือ การดำเนินไปอย่างต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่ล่วงผ่านไปแล้ว และการบันทึกเรื่องราวของสิ่งที่ยังคงอยู่ก่อนที่จะสูญหายไปจากโลก จากจุดนี้ช่างภาพจะรู้สึกว่าได้รับเชิญให้เกิดไปตามท้องถนน และบันทึกภาพที่ตาเห็นลงบนแผ่นฟิล์ม คณะละครบนท้องถนนมีให้ชมกันตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2549 ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นางยาเอล รูบินส์ไตน์ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “OUR COUNTRY” และ “50 ปีสายสัมพันธ์ไทย-อิสราเอล” ซึ่งเป็นผลงานภาพถ่ายของนายอเล็กซ์ ลีวีค ช่างภาพระดับโลกชาวอิสราเอล โดยมีรองอธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ มฟล. รวมทั้งนายณพพร ต่อนับ รองผวจ.เชียงรายให้การต้อนรับ

นางยาเอล ได้กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่มาเยือนจ.เชียงราย และขอชื่นชมว่า มฟล. เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามมาก อย่างไรก็ตาม ไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอิสราเอลที่มาเนิ่นนานถึง 50 ปี ซึ่งส่วนหนึ่งได้ถูกถ่ายทอดอยู่ในภาพถ่ายของนายอเล็กซ์ ลีวีค รวมถึงภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในอิสราเอล ทั้งนี้ภาพถ่ายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแสดงความสัมพันธ์ที่ติระหว่างไทย และอิสราเอล ทั้งนี้ไทยและอิสราเอลยังได้มีการประสานความร่วมมือในสิ่งดีๆ ร่วมกันต่อไป

รศ.นริวรรณ จินตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาความสัมพันธ์ภายนอก มฟล. ให้สัมภาษณ์ว่านางยาเอลได้ชื่นชมความสวยงามของ มฟล. ทั้งเห็นว่าการที่มาร่วมมือทางวิชาการกับ มฟล. เนื่องจากจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการกระจายความร่วมมือในด้านต่างๆ ไปสู่ชนบทนอกเหนือจากการกระจุกอยู่ในศูนย์กลางซึ่งนางยาเอลให้ความสนใจอย่างยิ่ง

ทั้งนี้นายอเล็กซ์ ลีวีค ช่างภาพระดับโลกชาวอิสราเอล ได้ฝากข้อความตอนหนึ่งในบทสัมภาษณ์ถึงนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้จัดขึ้นว่าวัฒนธรรมของประเทศอิสราเอลมีความเปิดเผย ถนนสายต่างๆ เปิดโล่ง

Alex Levac

อเล็กซ์ ลีวีค เกิดในนครเทล อาวีฟ เมื่อ พ.ศ. 2487 หลังจากจบการศึกษาด้านการถ่ายภาพจาก the London College of Printing เขาเริ่มการทำงานเป็นช่างภาพอิสระในประเทศบราซิล (พ.ศ.2514-2517) แล้วย้ายไปยังกรุงลอนดอน (พ.ศ.2517-2522) และลอสแอนเจลิส (พ.ศ.2522-2524) ก่อนจะตั้งรกรากฐานในกรุงเยรูซาเลม อเล็กซ์ ลีวีค นำผลงานไปแสดงในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และอิสราเอล (พ.ศ.2521-2543) ในปี 2526 เขาเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์รายวัน “Hadashoth” และตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา อเล็กซ์ ลีวีค ก็เป็นช่างภาพประจำของหนังสือพิมพ์รายวัน “Ha’aretz” ในนครเทล อาวีฟ

ผลงานของเขาปรากฏอยู่ตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น “Eyes upon zion” (พ.ศ.2537) “Tel-Aviv Serenade” (พ.ศ.2542) “Our Country” (พ.ศ.2543) เป็นต้นการบันทึกภาพของช่างภาพระดับโลกชาวอิสราเอล และการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ต่างมีผู้ให้ความสนใจ เข้าดูผลงานของนายอเล็กซ์ ลีวีค อย่างล้นหลาม





มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ต.ท่าสูด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000 โทรสาร 0-5391-6034
www.mfu.ac.th

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 2/2542 ปท.บ้านดู่



ข้อเสนอแนะ

ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-5391-7034, 0-5391-7037 โทรสาร 0-5391-7049

เชิญรับฟังข่าวสาร สาระนำรู้ ผ่านทาง

- รายการ รอบรู้ มฟล.
ทางคลื่น FM 95.75 MHz
ทุกวันเสาร์ เวลา 05.30 – 06.00 น.

ติดตาม

- รายการ “ตามรอย...แม่ฟ้าหลวง”
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.11
ออกอากาศทุกวันพุธ และพฤหัสบดี
เวลา 13.57 – 14.00 น. โดยประมาณ

ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี, รศ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผศ.ดร.ปาน พิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.นริวรรณ จินตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาความสัมพันธ์ภายนอก, รศ.กัลลภา สาธิตธาดา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ, ผศ.ปรีตนา ประทีปะเสน รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ, นางพรทิพย์ ภูติโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ นางณัฐกร วิทิตานนท์ กองบรรณารักษ์ นายพฤทธิ พุฒจรัส, นางสาวรัชดาภรณ์ พิมพ์ประพันธ์, นายจักรพงษ์ วงศ์ใหญ่ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ นางสาวพรพิสุทธิ์ คัดขำ, นางสาวเนตรทราย จินะราช, นางสาวปนัดดา บันดี, นางสาววชิรินทร์ รมภรณ์, นางสาวกนกวรรณ ท้าวแพทย์, นางสาวปาวณา มณีรัตน์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ **ปริญญาเอก**

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์

เปิดสอนวันเสาร์-อาทิตย์ (หลักสูตร 3 ปี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส่วนรับนักศึกษา

โทรศัพท์ 0-5391-6722

